

# มุกดาหารมอบอุปกรณ์การตลาด ลดต้นทุน/เพิ่มศักยภาพสหกรณ์

**มุกดาหาร:** นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์เพื่อลดต้นทุนการผลิตและการตลาด ด้านการเกษตรให้กับสหกรณ์ ภายใต้โครงการตามมาตรการเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (กยจ.) จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนางประทีน สีสา สหกรณ์จังหวัดมุกดาหารให้การต้อนรับณสหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด จังหวัดมุกดาหาร

นางประทีน สีสา สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และสภาวะความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจำนวน 6 ล้านครัวเรือน เพื่อสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้ยากจนตลอดทั้งการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชุมชน โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร ได้รับ

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์เพื่อลดต้นทุนการผลิตและการตลาด ด้านการเกษตร รวม 8 โครงการ งบประมาณรวม 27,093,000 บาท

นางประทีน กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ มีสหกรณ์ที่ได้รับมอบอุปกรณ์ฯ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด สหกรณ์ยางพาราชุมชนตำบลหนองแคน จำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางคำชะอี จำกัด รับมอบรถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ 6 ตัน สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.มุกดาหาร จำกัด สหกรณ์นิคมดอนตาล จำกัด รับมอบรถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ 4 ตัน สหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด สหกรณ์นิคมดอนตาล จำกัด รับมอบรถดัดกผลิตผลการเกษตร และสหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมเกษตรมุกดาหาร จำกัด รับมอบลานประมูลยางพารา สหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด และสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด รับมอบเครื่องซัง ขนาด 50 ตัน

## **กรมพลศึกษา ชูยางพาราไทยสร้างสนาม สร้างสนามทั่วไทย**

กรมพลศึกษา ชูยางพาราไทยสร้างสนาม  
กีฬาระดับอำเภอและตำบลฯ คาดใช้ยางถึง  
22,000 ตันตลอดโครงการใหม่

จากการที่กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ทำโครงการสนามกีฬาระดับ  
อำเภอและตำบลของกรมพลศึกษาส่งเสริมและ  
พัฒนาสุขภาพของประชาชน จาก 5 ปีที่ผ่านมา  
โครงการนี้ได้สร้างสนามไปแล้วทั่วประเทศ  
จำนวน 183 แห่ง

และได้เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีใน  
แผนปีพ.ศ.2561 ที่จะสร้างสนามเพิ่ม โดย  
เห็นชอบจะนำ ยางพารา มาทำลู่วิ่งและลาน  
อเนกประสงค์ ซึ่งยางพาราไทยสามารถทำได้  
จะทำให้ผ่านมาตรฐานของ สมาคมกรีฑา  
นานาชาติ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
ในประเทศไทย คาดว่าจะใช้ยางพารา 22,000  
ตัน ตลอดโครงการ

โดยทาง ดร.ประพันธ์ ไพรอังกูร ผู้อำนวยการ  
การกองกลาง กรมพลศึกษา ออกมาเปิดเผย  
ว่า ยางพาราไทยอยู่ในช่วงราคาตกต่ำ อยากจะ  
ให้มีการระบายออก นำมาใช้ในการสร้างสนาม  
กีฬา ซึ่งยางพาราของไทยมีมาตรฐานสามารถ  
ทำได้ เป็นการนำวัสดุคืบภายในประเทศมาใช้  
ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด



### ■ กรมพลศึกษาพาราทำสนาม

ความเคลื่อนไหวของโครงการสนามกีฬา ระดับอำเภอและตำบล ซึ่งจัดทำโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของประชาชน จากช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยขณะนี้โครงการดังกล่าวได้สร้างสนามไปแล้วทั่วประเทศจำนวน 183 แห่ง ล่าสุด ดร.ประพันธ์ ไพโรจน์กูร ผอ.กองกลาง กรมพลศึกษา เปิดเผยว่า กรมพลศึกษา เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในแผนปี พ.ศ. 2561 ที่จะสร้างสนามเพิ่มขึ้น โดยเห็นชอบจะนำยางพารามาทำลู่วิ่งและลานอเนกประสงค์ ซึ่งยางพาราไทยสามารถทำได้ จะทำให้ผ่านมาตรฐานของสมาคมกรีฑานานาชาติ และ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในประเทศไทย คาดว่าจะใช้ยางพาราราว 22,000 ตัน ตลอดโครงการ.



## กีฬา รอบวัน

### แนะใช้ยางไทยทำสนามกีฬา

จากการที่ กรมพลศึกษา กระทรวงการ  
ท่องเที่ยวและกีฬา ทำโครงการสนามกีฬา  
ระดับอำเภอ และตำบล ส่งเสริมและพัฒนา  
สุขภาพของประชาชน จาก 5 ปีที่ผ่านมา  
สร้างสนามไปแล้วทั่วประเทศจำนวน 183  
แห่ง และได้เตรียมเสนอ กรม. ในแผนปี  
พ.ศ.2561 จะสร้างสนามเพิ่มโดยเห็นชอบจะ  
นำยางพารา มาทำลู่วิ่งและลานอเนกประสงค์  
ซึ่งยางพาราไทยสามารถทำได้ จะทำให้  
ผ่านมาตรฐานของสมาคมกรีฑานานาชาติ  
และ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใน  
ประเทศไทย คาดว่าจะใช้ยางพารา 22,000  
ตัน ตลอดโครงการ ดร.ประพันธ์ ไพโรจน์กูร  
ผอ.กองกลาง กรมพลศึกษา เผย ยางพารา  
ไทยอยู่ในช่วงราคาตกต่ำ อยากจะให้มีการ  
ระบายออก นำมาใช้ในการสร้างสนามกีฬา  
ซึ่งยางพาราของไทยมีมาตรฐานสามารถ  
ทำได้ เป็นการนำวัสดุภายในประเทศมา  
ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

## ‘หมอนซิดจากยางพารา’ ของ นศ.ม.อุบลฯ เจ็บ เข่ารอบ 5 ทีม โครงการ ‘กล้าใหม่ สร้างสรรค์ชุมชน’



นับว่าประสบความสำเร็จอีกครั้ง สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การยาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายหลังจากส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ปี 10 จากผลงาน 330 โครงการ ใน 99 สถาบันทั่วประเทศ ซึ่งทีมนักศึกษา ม.อุบลราชธานี ส่งข้อเสนอโครงการ “หมอนซิดจากน้ำยางพารา ต่อยอดภูมิปัญญาบ้านศรีฐาน” และสามารถผ่านสู่อันดับ 5 ทีมสุดท้าย ได้สำเร็จ ก้าวสู่อันดับชนะเลิศตัดสินวันที่ 22 เมษายน 2559 ทีมชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลกว่า 850,000 บาท

โครงการ “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” เป็นโครงการที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะความรู้ มีการแสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากสถาบัน มาพัฒนาชุมชนที่อาศัยอยู่หรือเข้าถึงได้ ซึ่งในปีที่ผ่านมา (ปี 2558) ทีมนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งข้อเสนอโครงการ “การเคลือบสีระนาดียงปลาด้วยน้ำยางธรรมชาติ” สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มาครอง

ส่วนปีนี้ได้ส่งข้อเสนอโครงการ “หมอนซิดจากน้ำยางพารา ต่อยอดภูมิปัญญาบ้านศรีฐาน” เข้าร่วมประกวด จากผลงาน 330 โครงการ ใน 99 สถาบันทั่วประเทศ คัดเลือกเหลือ 40 โครงการ 20 โครงการ และ 5 โครงการเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งทีม

ม.อุบลราชธานี สามารถนำความสำเร็จอีกครั้ง ในรอบชิงชนะเลิศ โดยความสำเร็จในครั้งนี้ อาศัยความร่วมมือจากทุกระดับ ทั้งระดับมหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา ตลอดจนอาจารย์ นักศึกษา และชุมชน ซึ่งมี นายโยธิน ศรีไทย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหัวหน้าโครงการ และ อาจารย์ชัยวุฒิ วัคจิง, ดร.คันศน์ย์ ศรีจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

การนำเสนอผลงานในครั้งนี้ ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการความรู้ทุกสาขา นำโดย สาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง, สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารศาสตร์ สาขาการตลาด ส่วนนักศึกษาที่นำเสนอ ได้แก่ นางสาวพรทิภา นามบุญ นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง, นางสาวพาริดา แสนศรี นักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง และ นางสาวอภิขญา คำท่า นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการตลาด คณะบริหารศาสตร์



## การถอดถอนความเป็นเจ้าของ ทรัพย์สิน ปัญหาที่รัฐไม่คิด

ปัญหาด้านหนึ่งที่รัฐบาล และ คสช. คงจะไม่มีควมรับรู้หรือตาม  
กลเกมของอภินิหารโลกาภิวัตน์ไม่ทัน นั่นคือการกีดกันราษฎรไทยออกจาก  
ความเป็น “เจ้าของทรัพย์สิน” รูปธรรมคือเรื่องสัมปทานทรัพย์สินธรรมชาติ  
ต่างๆ รวมไปถึงกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามชายแดนด้วย

อภินิหารที่เข้ามากับกระแสโลกาภิวัตน์จำเป็นต้องเลิกเล่น “ความเป็นเจ้า  
ของทรัพย์สิน” ของพลเมืองในประเทศที่อภินิหารกำลังเข้าไปแสวงหาประโยชน์  
ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอภินิหารจากโลกตะวันตก หรือจากประเทศจีน ต่าง  
ก็ล้วนต้องทำเช่นนั้น

และปัญหานี้เองที่กำลังผลักดันให้เกิดความขัดแย้งระหว่างมวลชน  
ในพื้นที่ทรัพย์สินกับรัฐบาล

นักวิชาการไทยแม้จะพยายามอธิบายปัญหานี้ แต่ภาครัฐก็ไม่ใส่ใจ  
ยังคงหลงเดินตามแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ที่เป็นพวกเดียวกับอภินิหาร

ดร. ชยันต์ วรรธนะภูติ แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เสนอปัญหาที่  
ทุนโลกาภิวัตน์กำลังเข้ามาถอดถอนความเป็นเจ้าของทรัพย์สินของพลเมือง  
ไทยไว้ว่า

“...เราจะพูดเพียงว่าโลกาภิวัตน์เป็นโลกไร้พรมแดนหรือเป็นการ  
เคลื่อนย้ายผู้คน หรือเคลื่อนย้ายสินค้าข้ามแดนอย่างเดียวไม่ได้ ถ้าพูดอย่าง  
นั้น คือการพูดอย่างไม่เข้าใจ

การรุกเข้ามาของโลกาภิวัตน์ มันเข้ามาโดยการสะสมทุนผ่าน  
กระบวนการที่เรียกว่าการถอดถอนความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน หรือการลบ  
ล้างความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน หมายความว่าเวลาพัฒนาการของ  
ทุนนิยมที่เข้ามา มันจะต้องพยายามสะสมทุนให้มากที่สุด ทำอย่างไรถึงจะ  
สะสมทุนให้มากขึ้นคือการเอาคนออกจากพื้นที่ ตัวอย่างกรณีเหมืองแร่โพแตสเซียม  
นายทุนจะสะสมทุนได้คือการขอสัมปทานและไล่คนออกจากพื้นที่ หรือการ  
สะสมทุนโดยการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ก็คือให้ปลูกยางพารา โดย  
การเอาคนที่เคยทำมาหากินออกไป หรือการขุดเหมืองทองที่จังหวัดเลย การ  
สร้างเขื่อน เหล่านี้คือกระบวนการสะสมทุนของระบบทุนนิยม คือการเอา  
คนที่เคยอยู่หลุดออกจากแหล่งทรัพย์สินของตนเอง ทรัพย์สินป่าไม้ ที่ดิน  
แหล่งน้ำ แหล่งที่เป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตของเขา

ที่อุบลราชธานีก็มีพื้นที่ไร่ที่ทำกินประมาณ ๓,๐๐๐ กว่าไร่และบริเวณ  
ชายแดนที่ติดเขมรที่เป็นกรณีกันอยู่ ก็จะมีพื้นที่ประชาชนเป็นจำนวนมากที่

จะสูญเสียที่ดินไปเนื่องจากการรุกเข้ามาของทุนนิยม ซึ่งกรณีนี้ การรุกเข้ามาของทุนนิยมอาจจะเรียกว่า ทุนนิยมสามัญด้วยซ้ำไป เข้ามาเพื่อที่จะไล่ผู้คนออกจากพื้นที่และนายทุนเข้ามายึดพื้นที่ที่ทุนนิยมไม่ได้หมายถึง แมคโดนัลด์เสมอไป แต่มันคือทุนนิยมสามัญ วิธีการที่เข้ามาเขาจะมาบอกว่าที่ตรงนี้น่าจะให้ नियามความหมายใหม่ เช่นบอกว่าที่ตรงนี้เป็น 6 เหลี่ยมมรกต น่าจะทำเป็นสนามกอล์ฟ ที่พักผ่อนหย่อนใจ มีโรงแรมชั้นดี แต่หมายความว่าผู้คนที่ต้องออกไปแล้วเขาจะเข้ามาแทนเพราะฉะนั้น ขอนแก่นก็จะเป็นเมืองที่ถูก नियามว่า เปิดประตูไปสู่อินโดจีน หลายคนจะถูกรุกไล่จากวิธีการเหล่านี้


**ทุนนิยมโลกาภิวัตน์มีวิธีการอันหนึ่งในภาษาอังกฤษเรียกว่า Reterritorial คือ การครอบครองอาณาบริเวณพื้นที่ อันนี้คือการลดความสำคัญของการครอบครองอาณาบริเวณ คนแต่เดิมข้ามแดนมาไม่ได้ ทุนต้องใช้แรงงานข้ามชาติ ผลักดันให้รัฐครอบครองอาณาบริเวณพื้นที่ให้แรงงานข้ามชาติเข้ามาได้ เช่น แรงงานลาวเข้ามาที่มุกดาหาร แรงงานพม่ามาทำงานแหวนที่ขอนแก่น 3-4 พันคน หรือมีเขยฝรั่งเข้ามาหรือมีการให้นियามความหมายใหม่หรือกระบวนการผลิตแบ่งขอยการผลิตให้ย่อยลงมาเพื่อที่จะไม่ให้โรงงานผลิตอยู่ที่เดียว เอาการผลิตไปอยู่ในแรงงาน เช่นอยู่ใต้ถุนบ้านหรือว่าประเด็นอย่างเทสโก้โลตัส เข้ามาไม่ต้องเกรงใจ ก็สามารถลอดเข้ามาขายของและเอาเงินสดส่งออกไปได้เลย ความเป็นรัฐชาติจึงมีความหมายน้อยลง” (จากบทอภิปราย “อัตลักษณ์อีสานกับการเปลี่ยนแปลงของโลก” 24 กุมภาพันธ์ 2554)**


## ราคายาง

ประจำวันที่ 4 เมษายน 2559				
หน่วย : บาท/กก.				
ราคาขายส่งออก F.O.B. ส่งมอบ				
ชนิด	พฤษภาคม 2559		มิถุนายน 2559	
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา
<b>ยางแผ่นรมควัน</b>				
ชั้น 1	55.5	55.25	55.7	55.45
ชั้น 2	54.9	54.65	55.1	54.85
ชั้น 3	54.35	54.1	54.55	54.3
ชั้น 4	54.05	53.8	54.25	54
ชั้น 5	53.6	53.35	53.8	53.55
<b>ยางแท่ง</b>				
STR5L	59.5	59.25	59.7	59.45
STR20	46.8	46.55	47	46.75
น้ำยางข้น 60%	38.75	38.50	38.95	38.70
(Concentrated Latex 60%)				
<b>ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง</b>				



## ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มีปริมาณยางกว่าหกหมื่นกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาส่วน ใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

 แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

 วันที่ข่าว : 1 เมษายน 2559

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดย  
วิธีการประมูลประจำวันที 1 เมษายน 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3%  
กิโลกรัมละ 48.55 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 32 สตางค์ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 48.05  
บาท ปรับเพิ่มขึ้น 1.16 บาท ราคายางห้องถิ่น กิโลกรัมละ 46.00 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 10 สตางค์  
ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 52.37 บาท ปรับลดลง 50 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4  
กิโลกรัมละ 52.00 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 11 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 50.05 บาท  
ปรับลดลง 52 สตางค์ ยางฟอง กิโลกรัมละ 49.85 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 52 สตางค์ ยางคัทตั้ง  
กิโลกรัมละ 42.42 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 81 สตางค์ มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารา  
นครศรีธรรมราช รวม 64,000 กิโลกรัม น้ำยางสด 47.00 บาท ต่อ ก.ก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

ราคารายตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาอยู่ที่ 54.13 บาท ต่อ ก.ก. ปรับเพิ่มขึ้น 46  
สตางค์ ต่อ ก.ก. ตลาดเซียงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 58.18 บาท ต่อ ก.ก. ปรับลดลง 41 สตางค์ ต่อ ก.ก.  
ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 53.56 บาท ต่อ ก.ก. ปรับเพิ่มขึ้น 31 สตางค์ ต่อ ก.ก.

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคล

Rewriter : ชลิตา กลิ่นเชย

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://nwnt.prd.go.th>